

8-2006 Thư Cha Gia Trưởng Linh Hướng

THƯ CHA GIA TRƯỞNG LINH HƯỚNG “Chỉ Thiên Chúa mới thỏa cơn khao khát của trái tim.”

Kính chào ông bà và anh chị em trong Gia Đình bác Ái Phaolô, Trong tháng 8, chúng ta có đại lễ mừng Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Giữa một thế giới triền miên đau khổ và bạo lực khiến con người dễ rơi vào hố thẳm tuyệt vọng, Đức Thánh Cha Bênêđictô đã gửi đến toàn thể thế giới một sứ điệp hy vọng vào ngày 16/8/2006 trước hàng ngàn người quy tụ tại Castel Dandolo. Sau đây là một vài trích đoạn từ sứ điệp này tôi nghĩ rất cần thiết cho chúng ta, những người đang làm công tác mang niềm hy vọng đến cho những anh chị em nghèo khổ qua việc bác ái: “Mẹ Maria xác tín rằng chỉ mình Thiên Chúa mới có thể lấp đầy mọi nỗi khát khao của con người về chân lý và hạnh phúc”. “Ngày nay biết bao người sống như thể họ không bao giờ chết hoặc như thể tất cả mọi sự chấm dứt bởi sự chết. Lại có những người sống như thể họ là tác giả duy nhất cho vận mệnh của họ, số người khác thì coi như Thiên Chúa không hiện hữu, và lắm lúc họ từ chối dành một chỗ cho Ngài trong thế giới này” “Dù những thành công huy hoàng của khoa học và kỹ thuật có cải tiến đáng kể những điều kiện sống của con người nhưng không vì thế chúng có khả năng giải quyết những vấn nạn sâu xa nhất thuộc tinh thần con người. Chỉ khi con người mở rộng trước mầu nhiệm của Thiên Chúa, Đấng là tình yêu thì mọi sự khát khao chân lý và hạnh phúc của trái tim mới được thỏa mãn. Chỉ có cái gì vĩnh hằng mới có thể cố gắng hiển giá trị chân thực cho những biến cố lịch sử, nhất là cho mầu nhiệm mỏng dòn, đau khổ và sự chết của con người” Trong lá thư này, tôi cũng hân hạnh thông tin cho Gia Đình biết: tháng 11 năm nay sẽ có một số anh chị em trong Gia Đình về thăm quê hương Việt Nam để trực tiếp thực hiện việc bác ái của Gia Đình bằng việc đi thăm những nơi nghèo khổ, thiếu thốn. Nếu ai muốn tham gia chuyến đi này hoặc muốn biết thêm về chuyến đi, xin liên lạc với Ban Phục Vụ của Gia Đình. Bắt đầu từ Bản Tin tháng này sẽ có trang “Những Nụ Hồng”. Trang này dành cho các “cháu bé tuổi nhưng lớn tâm”. Thương người không chỉ thuộc về thế giới người lớn nhưng có biết bao câu chuyện cảm động về những em bé thật quảng đại về tình thương – chẳng hạn câu chuyện về một em bé gái đã nhường một nửa cây cà rem của mình cho một người bạn không đủ tiền mua cà rem... Đọc trang này, chúng ta biết sẽ phải làm gì cho các con cháu chúng ta. Kính chúc toàn thể Gia Đình tràn đầy hồng ân Chúa. Gia Trưởng LM Phaolô Trần Đức Hùng

http://conduongtinhyeu.org/D_1-2_2-123_3-123_4-628/